

THÀNH PHỐ

Thực hiện mục tiêu kép

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, đây là cơ sở để đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Để lấy lại đà tăng trưởng, đưa kinh tế - xã hội phát triển, cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Thái Bình đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời, đồng bộ nhằm khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra.



Sản xuất tại Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát.

Kiểm soát tốt dịch bệnh

Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc

tạo đà tăng trưởng cao và bền vững cho cả giai đoạn. Trên tinh thần đó, thành phố đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo hướng

phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và điều kiện sẵn có để duy trì tăng trưởng kinh tế. Theo đó, thành phố phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng trên 12,9%; giảm trên 1/10 số hộ nghèo so

với năm 2020... Theo ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố, để đạt các mục tiêu đề ra, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, lâu dài và quan trọng. Thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch, các tiểu ban giúp việc, tổ công tác, đoàn kiểm tra liên ngành; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và áp dụng đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao, không để dịch xâm nhập, bùng phát; xây dựng các kịch bản, phương án và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, các chợ, chung cư. 100% hộ gia đình, cá nhân, hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Quản lý, vận hành hiệu quả khu cách ly tập trung với quy mô 136 giường; chủ động rà soát, chuẩn bị các khu cách ly tập trung, đáp ứng nhu cầu cách ly 2.000 người. Thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp kiểm soát người ra, vào thành phố để phòng dịch; quản lý chặt chẽ các trường hợp F1, F2, các trường hợp nguy cơ cao trở về địa phương. Ngoài lực lượng tuyến đầu đã được tiêm 2 mũi vắc-xin, thành phố đã triển khai tiêm cho giáo viên, công nhân, người từ 60 tuổi trở lên, ưu tiên người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị

rà soát, lập danh sách các đối tượng trên địa bàn như nhóm vận tải, nhóm lao động tự do nhằm chủ động cho các đợt tiêm tiếp theo, bảo đảm tiêm đúng đối tượng, an toàn, tránh lãng phí vắc-xin.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Để thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát, kịp thời, áp dụng đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình, từ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân để mang lại hiệu quả. Chủ trương công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các nút thắt giao thông, phát triển đô thị. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dần phục hồi và tăng trưởng với mức tăng khá. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt gần 28.094 tỷ đồng, tăng 8,58% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp, xây dựng tăng 10,6%, thương mại, dịch vụ tăng 3%, nông nghiệp, thủy sản tăng 0,48%. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 75,45%; thương mại, dịch vụ 21,91%; nông nghiệp, thủy sản 2,64%. UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng, ban hành các quy trình phối hợp, giải quyết công việc nội bộ giữa

các phòng, ban, đơn vị để thực hiện đồng bộ, thống nhất liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.159 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, bằng 102% cùng kỳ. Cùng với đó, thành phố tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm để tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Cơ bản hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển đô thị thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; để xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho cơ chế tạo nguồn vốn phát triển đô thị thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035. Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án tồn tại kéo dài, dự án trọng điểm, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, góp phần tạo đột phá để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định, để phục hồi, lấy lại nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay cần thực hiện trong một sớm một chiều. Nhưng với những cơ chế, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, thành phố, tin tưởng rằng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố sẽ về đích đúng kế hoạch.

MINH NGUYỄN

Thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

Chiều ngày 8/10, thành phố Thái Bình họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế địa phương. Đã kiểm soát chặt chẽ được nguồn lây, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn. Hiện nay thành phố đang quản lý, theo dõi sức khỏe 1.494 trường hợp có nguy cơ, người từ vùng dịch, các địa phương có dịch. Trong đó, cách ly tập trung 36 trường hợp có nguy cơ cao, tiếp xúc gần với ca dương tính với SARS-CoV-2; cách ly tại nhà 733 trường hợp; giám sát, theo dõi sức khỏe 725 trường hợp.

Để chủ động phòng, chống dịch, quyết tâm không để dịch lây lan trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các ngành, đơn vị, xã, phường xây dựng, triển khai kế hoạch theo phương châm "4 tại chỗ", triển khai mô hình thí điểm Covid-19 cộng đồng; hướng dẫn chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị để triển khai kế hoạch giám sát trọng điểm tại cộng đồng (mỗi tuần lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực có nguy cơ cao khoảng 500 trường hợp). Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền lưu động để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là khuyến cáo 5K, tuyên truyền người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử". Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để đón công dân từ các tỉnh phía Nam trở về theo chỉ đạo của tỉnh. Mỗi xã, phường chuẩn bị từ 2 - 3 khu cách ly tập trung và xây dựng phương án tổ chức trạm y tế lưu động khi có yêu cầu, đặc biệt khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19, các trường hợp có nguy cơ cao. Tiếp tục vận động, huy động cộng đồng, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

ĐỨC DUNG

QUYNH PHỤ

Khẩn trương thu hoạch lúa mùa, trồng cây màu vụ đông



Sau gặt, nông dân xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) tranh thủ làm đất trồng cây vụ đông cho kịp thời vụ.

Đến thời điểm này, diện tích lúa mùa trên nhiều cánh đồng của huyện Quỳnh Phụ đã chín vàng. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nông dân các địa phương trong huyện tích cực huy động máy móc, nhân lực tập trung thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị làm đất trồng cây màu vụ đông.

Vụ mùa năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Trinh Nguyên cấy 2 mẫu, trong đó 1,5 mẫu lúa BC15, 5 sào lúa VNR20, còn lại là nếp thơm và Bắc thơm. Vui vì đã thu hoạch xong lúa, năng suất cao, bà Huyền phấn khởi cho biết: Dù thời tiết năm nay diễn biến bất thường, mưa nhiều nhưng lúa của gia đình không bị đổ nên năng suất cao hơn so với năm ngoái. Dự kiến năng suất lúa vụ này đạt khoảng 2,2 tạ/sào.

Tại xã Quỳnh Bảo, theo thống kê, đến ngày 7/10 trong tổng số 240,5ha lúa mùa xã đã thu hoạch được khoảng 30% diện tích. Lúa mùa năm nay năng suất cao hơn so với mọi năm nên bà con nông dân phấn khởi. Bà Trần Thị Sim, thôn Nam Đài cho biết: Năm nay gia đình tôi cấy 4 sào lúa

BC15, nhờ được hướng dẫn cách chăm sóc và phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất lúa tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Sau những trận mưa, trời nắng ráo, gia đình thuê máy gặt xong diện tích lúa mùa. Với giá thóc 700.000 đồng/tạ sẽ giúp tôi và nhiều bà con nông dân có khoản thu. Sau khi gặt xong chúng tôi sẽ chuẩn bị tiến hành làm đất để tiếp tục trồng ngô vụ đông cho kịp thời vụ.

Đến thời điểm này, trên cánh đồng của các xã, nhiều diện tích lúa mùa đã chín vàng, nông dân tranh thủ thu hoạch lúa mùa và chủ động ứng phó với mưa lớn. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước diễn biến của thời tiết, để chủ động trong sản xuất, huyện yêu cầu các địa phương tập trung huy động phương tiện, nhân lực thu hoạch lúa mùa đã chín; làm tốt công tác khơi thông dòng chảy, chủ động phương tiện ứng dụng trong sản xuất. Đối với cây vụ đông, tập trung chỉ đạo trồng các loại cây ưa ẩm bảo đảm đúng thời vụ và kế hoạch đề ra. Sau gieo trồng, làm tốt công tác chăm sóc tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển thuận lợi; chủ động các phương án chống ứng cho cây vụ đông đã gieo trồng đồng thời rà soát lại lượng giống hiện có để chủ động các điều kiện phát triển cây vụ đông ưa lạnh.

NGUYỄN CƯỜNG

án sản xuất. Để bảo đảm việc gieo trồng đúng tiến độ, HTX tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về thời vụ gieo trồng, hướng dẫn quy trình làm đất, chọn giống, cách chăm sóc... Xã cũng chuẩn bị đầy đủ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, liên hệ với các công ty có uy tín để cấp đủ giống cho bà con xã viên trồng cây ưa ẩm. Với cây ưa lạnh, chủ yếu là khoai tây, ngoài số lượng dự trữ trong kho lạnh của xã, chúng tôi đăng ký thêm 10 tấn để cung ứng đủ cho xã viên. Đến nay bà con xã viên đang tích cực thu hoạch nốt số diện tích lúa mùa còn lại và tiến hành làm đất để trồng cây ưa ẩm với phương châm "đất khô đến đâu, cuốn lưỡi đến đó", thực hiện khử khuẩn, bón lót theo đúng quy trình sản xuất.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ, đến ngày 7/10 toàn huyện đã thu hoạch được trên 3.000ha lúa mùa, các xã có nhiều diện tích đã thu hoạch là Quỳnh Nguyên, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Bảo, An Đông, An Khê. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thu hoạch lúa mùa và chủ động ứng phó với mưa lớn. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước diễn biến của thời tiết, để chủ động trong sản xuất, huyện yêu cầu các địa phương tập trung huy động phương tiện, nhân lực thu hoạch lúa mùa đã chín; làm tốt công tác khơi thông dòng chảy, chủ động phương tiện ứng dụng trong sản xuất. Đối với cây vụ đông, tập trung chỉ đạo trồng các loại cây ưa ẩm bảo đảm đúng thời vụ và kế hoạch đề ra. Sau gieo trồng, làm tốt công tác chăm sóc tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển thuận lợi; chủ động các phương án chống ứng cho cây vụ đông đã gieo trồng đồng thời rà soát lại lượng giống hiện có để chủ động các điều kiện phát triển cây vụ đông ưa lạnh.

Cần sớm hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 220A

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.01 (đường 220A) đoạn còn lại từ dốc Búng, xã Việt Hùng đến bến Rống, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) được triển khai từ tháng 5/2019, tuy nhiên dự án đã tạm dừng thi công từ cuối năm 2019 cho đến nay; việc đang thi công dở dang khiến con đường trở nên nhàm nhẽ, những ổ gà, ổ voi không khác gì những cái bẫy người tham gia giao thông.

Ông Hoàng Bá Dương, thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt Hùng (Vũ Thư) chia sẻ: Khi huyện có chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường qua xã, người dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên, tiến độ thi công đang "dậm chân tại chỗ" khiến tuyến đường dần trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền xã, huyện về tình trạng này nhưng vẫn không thấy bóng dáng đơn vị thi công, mặc cho việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Văn Hiệp làm nghề lái xe taxi tại xã Việt Hùng cho biết: Hiện

nay tuyến đường này còn xuống cấp nghiêm trọng hơn lúc chưa thi công. Mỗi khi trời mưa cả tuyến đường như biến thành sông, người dân đi lại rất vất vả, nguy hiểm. Chúng tôi chỉ mong tuyến đường sớm được thi công, hoàn thiện để việc đi lại thuận tiện, an toàn.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.01 (đường 220A) đoạn còn lại từ dốc Búng, xã Việt Hùng đến bến Rống, xã Hiệp Hòa có chiều dài 4,2km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư làm chủ đầu tư. Thời gian thi công là 650 ngày, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 2/2021. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, bề rộng nền đường 9m, trong đó mặt đường phân xe chạy 7m, bề rộng lề đường mỗi bên 1m. Riêng đoạn đầu tuyến từ km0 đến km0+344 thi công hiện trạng bề rộng mặt đường 5,5m, bề rộng lề đường bằng bề rộng rãnh thoát nước hiện tại hai bên đường, mặt đường tồn thêm lớp bê tông nhựa hạt trung

dày 7cm trên mặt đường cũ. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết: Xác định vai trò quan trọng của tuyến đường trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, chính quyền xã đã tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch để thi công thuận lợi nhất cho nhà thầu và đơn vị thi công. Đến nay, đơn vị thi công mới chỉ thi công một số công trình trên tuyến như: rãnh thoát nước dọc qua khu dân cư, các cống ngang đường, cấp phối đá dăm mặt đường. Sau một thời gian tạm dừng thi công, do lưu lượng người và phương tiện tham gia trên tuyến đường này khá lớn nên tại những vị trí cống ngang đường lớp cấp phối đá dăm bị bong bật tạo ra những ổ gà lớn; đặc biệt đoạn từ cọc 62 đến 79C và 152C đến cọc 160 toàn bộ mặt đường lớp cấp phối đá dăm đã bị bong bật tạo những hố sâu và rộng, khi

mưa xuống tạo ra những thung lũng làm mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, chính quyền địa phương đều nhận được kiến nghị của người dân về mong muốn đầu tư sửa chữa tuyến đường. Xã cũng đã nhiều lần báo cáo và đề nghị UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có phương án đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đưa tuyến đường vào sử dụng để người dân đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên đến nay tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư cho biết: Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và khó khăn về nguồn vốn bố trí cho dự án nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2021 và tham mưu UBND huyện gửi công văn đôn đốc nhà thầu (Công ty Cổ phần Thịnh Vương TVT) khẩn trương triển khai thi công xây dựng và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Nhà thầu thi công xây dựng đã cam kết với huyện sẽ hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2021.

NGUYỄN THỜI



Lớp cấp phối đá dăm bị bong bật tạo ra những ổ gà, ổ voi lớn.